



ĐƯA NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẢNG VÀO CUỘC SỐNG

Cử hành trọng thể Lễ truy điệu, Lễ an táng nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười

Tập trung lãnh đạo, phát huy tinh thần năng động, sáng tạo, quyết liệt thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng

(Toàn văn bài phát biểu của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bế mạc Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII)

Thưa các đồng chí Trung ương,
Thưa các đồng chí tham dự Hội nghị,

Sau năm ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, dân chủ và trách nhiệm, Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra. Các đồng chí Ủy viên Trung ương và các đồng chí tham dự Hội nghị đã nghiêm túc nghiên cứu và chuẩn bị, sôi nổi thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến quan trọng vào các báo cáo, đề án. Bộ Chính trị đã tiếp thu tối đa và giải trình những vấn đề còn có ý kiến khác nhau. Ban Chấp hành Trung ương đã thống nhất cao thông qua các nghị quyết, kết luận và quy định của Trung ương. Để kết thúc Hội nghị, tôi xin thay mặt Bộ Chính trị phát biểu, làm rõ thêm một số vấn đề và khái quát lại những kết quả chủ yếu của Hội nghị.

1. Về kinh tế - xã hội
Ban Chấp hành Trung ương nhất trí cho rằng, trong 9 tháng đầu năm 2018, nhờ có sự nỗ lực phấn đấu của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, kinh tế - xã hội nước ta tiếp tục có những chuyển biến tích cực, toàn diện trên các lĩnh vực. Dự báo, đến cuối năm 2018, có thể hoàn thành toàn bộ 12 chỉ tiêu kế hoạch đề ra, trong đó có 8 chỉ tiêu hoàn thành vượt mức. Nổi bật là: Tốc độ tăng trưởng tiếp tục duy trì ở mức cao, đạt 6,6 - 6,8%, quy mô GDP khoảng 240,5 tỷ đô la Mỹ. Chất lượng tăng trưởng



ngày càng được cải thiện. Kinh tế vĩ mô tiếp tục ổn định. Lạm phát được kiểm soát; chỉ số giá tiêu dùng duy trì ở mức dưới 4%. Các cân đối lớn của nền kinh tế cơ bản được bảo đảm; kỷ luật, kỷ cương tài chính - ngân sách nhà nước được tăng cường; bội chi ngân sách ở mức 3,67% GDP; nợ công có xu hướng giảm và ngày càng thấp xa hơn mức trần do Quốc hội quy định. Thị trường tiền tệ ổn định; cân cán thanh toán quốc tế tiếp tục được cải thiện. Xuất khẩu ước đạt 238 tỷ đô la, tăng 11,2% so với năm 2017; xuất siêu hơn 3 tỷ đô la Mỹ.

Các lĩnh vực văn hóa, xã hội được quan tâm đầu tư phát triển, đạt được nhiều kết quả quan trọng, góp phần tích cực vào việc duy trì ổn định chính trị, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân. Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội ở cả thành thị và nông thôn được cải thiện rõ rệt. Phong trào xây dựng nông thôn mới đạt được nhiều kết quả tích cực, đã có gần 40% số xã của cả nước đạt chuẩn nông thôn mới. Các chính sách, chế độ đối với người có công, các đối tượng chính sách,



Sáng ngày 7/10, Lễ truy điệu đồng chí Đỗ Mười, nguyên Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, nguyên Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng (nay là Thủ tướng Chính phủ)

nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, nguyên Cố vấn Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam được cử hành trọng thể theo nghi thức Quốc tang tại Nhà Tang lễ quốc gia, số 5, Trần Thánh Tông (Hà

Nội) và Hội trường Thống Nhất (Thành phố Hồ Chí Minh).
Trong niềm tiếc thương sâu sắc, hai ngày qua (6 - 7/10), hơn 1.600 đoàn, số lượng trên 60.000 người, đại diện các cơ quan, đoàn thể,

địa phương, đơn vị, lực lượng vũ trang nhân dân, nhân sĩ trí thức, chức sắc tôn giáo, tổ chức, cá nhân trong nước và quốc tế đến viếng nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười tại Nhà Tang lễ quốc gia, số 5, (Xem tiếp trang 2)

Hội nghị Ban Chấp hành Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh lần thứ IV

Ban Chấp hành Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh vừa tổ chức kỳ họp thứ IV, nhiệm kỳ 2017 - 2022. Kỳ họp đã thông báo kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp nghe Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh báo cáo tình hình sản xuất, kinh doanh và hoạt động của Hiệp hội; kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm ngày doanh nhân Việt Nam 13/10/2018.

Cũng tại kỳ họp, các đại biểu đã chứng kiến lễ ký kết mua bán xe ô tô giữa Công ty Sợi dệt Hương Sen Comfor và Showroom Kia - Mazda - Peugeot Thái Bình.

PHẠM HƯNG

Đại hội Hội Làm vườn huyện Quỳnh Phụ



Hội viên Hội Làm vườn xã Quỳnh Hồng (Quỳnh Phụ) tăng thu nhập nhờ trồng hoa cảnh.

Hội Làm vườn huyện Quỳnh Phụ vừa tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2018 - 2023.

Hội Làm vườn huyện Quỳnh Phụ hiện có tổng số 3.629 hội viên, thành lập được 15 tổ hợp tác phát triển sản xuất gắn với lợi thế của địa phương. Nhiệm kỳ qua, các cấp hội chú trọng công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức, chuyển giao khoa học công nghệ cho hội viên. Đã có 570 lớp tập huấn được tổ chức cho 37.620 lượt hội viên, 180 đợt tham quan mô hình cho 4.680 lượt hội viên tham gia. Hội viên tích cực áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật mới trong canh tác giúp nâng cao hiệu quả kinh tế, góp phần chuyển đổi cơ cấu cây trồng tại địa phương.

Nhiệm kỳ tới, Hội Làm vườn huyện Quỳnh Phụ phấn đấu kết nạp mới 100 hội viên/năm, đến cuối nhiệm kỳ có tổng số 4.370 hội viên trở lên, mỗi năm thành lập mới ít nhất 3 câu lạc bộ chuyên ngành, tổ hợp tác liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm.

TRINH CƯỜNG

Sẵn sàng cho Đại hội thể dục thể thao tỉnh lần thứ VIII

(Xem trang 3)



Thanh niên tham gia xây dựng nông thôn mới

(Xem trang 2)

Triển khai công tác phòng, chống bệnh dịch tả lợn châu Phi

UBND thành phố Thái Bình vừa triển khai công tác phòng, chống bệnh dịch tả lợn châu Phi.

Trước diễn biến phức tạp, lan rộng của dịch tả lợn châu Phi tại Trung Quốc, UBND thành phố đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, UBND các xã, phường và các hộ chăn nuôi chủ động các biện pháp ứng phó. Với phương châm phòng hơn chống, cơ quan chuyên môn phối hợp chặt chẽ với các địa phương chỉ đạo cán bộ chuyên môn, thú y viên đến từng cụm dân cư để tuyên truyền cho các hộ chăn nuôi về sự nguy hiểm, tác hại của dịch tả lợn; thực hiện có hiệu quả đợt cao điểm về vệ sinh tiêu độc khử trùng đến ngày 15/10/2018. Thành lập đội kiểm tra liên ngành kiểm soát chặt chẽ việc vận chuyển lợn, sản phẩm của lợn trên địa bàn; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật. Các địa phương tổ chức ký cam kết với các chủ hộ kinh doanh vận tải,

(Xem tiếp trang 4)

ĐỨC DUNG - MẠNH THẮNG

Tập huấn công tác an toàn, vệ sinh lao động

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội vừa tổ chức hội nghị tập huấn về công tác an toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) cho người lao động làm công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về ATVSLĐ của doanh nghiệp năm 2018.

Trong 1 ngày, trên 200 học viên là người lao động của 100 doanh nghiệp phụ trách công tác ATVSLĐ tại một số vị trí có yêu cầu nghiêm ngặt về ATVSLĐ (nồi hơi, sang chiết gas...) tại một số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã nghe truyền đạt các kiến thức về hệ thống chính sách, pháp luật về ATVSLĐ, kiến thức cơ bản về ATVSLĐ; chức năng, nhiệm vụ của mạng lưới an toàn vệ sinh viên, nghiệp vụ kỹ năng sơ cứu tai nạn lao động, văn hóa an toàn trong sản xuất, kinh doanh. Bên cạnh đó, các học viên cũng được trao đổi, thảo luận những vấn đề liên quan đến công tác ATVSLĐ...

Lớp tập huấn là dịp để người lao động làm công việc trong lĩnh vực có yêu cầu nghiêm ngặt về ATVSLĐ tại các doanh nghiệp nắm bắt các kiến thức cơ bản về công tác ATVSLĐ, từ đó thực hiện có hiệu quả tại doanh nghiệp.

NGUYỄN CƯỜNG